

Số: 123 /UBND-TH

Nam Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO

**Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện
khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021**

Thực hiện Báo cáo số 38/BC-HĐND ngày 24/5/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về việc tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo trả lời một số nội dung kiến nghị của cử tri phản ánh như sau:

I. VỀ KINH TẾ:

1. Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp

1.1. Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ và các xã: Cà Dy, Tà Bhing, Đắc Pring, Đắc Tôi, La Êê kiến nghị việc cấp cây giống, con giống cho người dân chưa đảm bảo chất lượng, chưa phù hợp.

Trả lời:

Trước hết, về quan điểm của UBND huyện, việc cấp cây, con giống chất lượng cho nhân dân phát triển kinh tế là chủ trương đúng đắn, với mong muốn hỗ trợ người dân hiệu quả nhất, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, nâng cao thu nhập, giảm nghèo một cách căn cơ và có tính bền vững nhất.

Về việc cấp cây, con giống năm 2018, UBND huyện đã phân bổ nguồn vốn cho UBND các xã, thị trấn quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký kết hợp đồng cây, con giống với các đơn vị cung ứng. Do vậy, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn kiểm tra lại cụ thể từng trường hợp tại các thôn, để trả lời cụ thể cho cử tri và báo cáo về UBND huyện ngay trong tháng 8 năm 2018 qua Văn phòng HĐND & UBND huyện. Đồng thời lưu lý, đối với kế hoạch thực hiện của những năm đến, trước khi thanh toán, UBND các xã, thị trấn cần kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu nghiệm túc chất lượng cây, con giống. Trường hợp đơn vị cung ứng cây, con giống không đạt chất lượng, đề nghị không nhận và thanh toán. Về ý kiến cấp cây, con giống chưa phù hợp, là thuộc trách nhiệm của UBND xã, thị trấn khi không tiến hành khảo sát kỹ nhu cầu cây, con giống của từng thôn. Do vậy, đề nghị UBND xã, thị trấn cần khảo sát kỹ, phù hợp với tình hình của địa phương để quyết định mua cây, con giống phù hợp, tránh lãng phí mà không hiệu quả.

1.2. Cử tri xã Cà Dy, Tà Bhing, Zuôi, Chơ Chun kiến nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thường xuyên mở lớp tập huấn, hướng dẫn nhân dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, con giống trước khi cấp phát giống cho nhân dân; xây dựng mô hình phát triển sản xuất tập trung; tập huấn kỹ thuật trồng cây dược liệu cho nhân dân xã Chơ Chun.

Trả lời:

Năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với UBND huyện mở đợt tập huấn về các cơ chế, chính sách mới về nông nghiệp và trồng cây dược liệu tại huyện, đã cấp phát tờ rơi đến các địa phương về hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sa nhân tím, đảng sâm, sâm ba kích.

Năm 2018, Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu tỉnh Quảng Nam mở lớp tại tỉnh Quảng Nam đã có 14 người tham gia. Dự kiến trong tháng 7/2018, đơn vị tiếp tục mở 02 lớp tại huyện với số lượng 60 người tham gia. Khi triển khai tổ chức, đề nghị UBND xã cử người tham gia đầy đủ.

Ngoài ra, khi cấp phát giống tại địa phương, Ban Quản lý Thực hiện Chương trình 135 đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc cho người dân ngay tại nơi cấp phát giống.

1.3. Cử tri xã Chà Vài phản ánh giá mù cao su loại B quá thấp (chỉ có 4000đ/kg) làm cho người lao động làm vất vả, thu nhập thấp không đủ trang trải trong cuộc sống hàng ngày. Đề nghị UBND huyện cần làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang cần nâng giá cao hơn theo giá thị trường hiện nay.

Trả lời:

Hiện nay, theo Quy chế chi trả tiền nhân công khai thác mù cao su tại Thông báo số 176/TB-CSNG-QN ngày 01/8/2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang được chia làm 4 loại: A, B, C, D với mức giá từ 3.416đ/kg đến 4.880đ/kg căn cứ theo chất lượng và kỹ thuật cạo mù. Ngoài ra, với giá bán trên thị trường hiện nay bình quân chỉ đạt 33.000.000đ/tấn, tương ứng với 3.300 đồng/kg mù. Với đơn giá thị trường như vậy, Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang cũng không thể tự ý phá giá. Tuy nhiên, Công ty vẫn cố gắng thực hiện chính sách bảo đảm đơn giá nhân công cho người lao động. Vì vậy, đề nghị cử tri chia sẻ những khó khăn cùng với Công ty.

2. Công tác di dời do sạt lở, tái định cư

2.1. Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ, Cà Dy, La Êê kiến nghị UBND huyện xây dựng phương án di dời dân từ vùng sạt lở đến nơi an toàn tại thôn Pà Dương (Thạnh Mỹ), các hộ bị ảnh hưởng tại thôn Cà Rung, xã Cà Dy và người dân tại xã La Êê.

Trả lời:

Về vấn đề này, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn Thạnh Mỹ, Cà Dy, La Êê lập danh sách từng trường hợp cụ thể, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, khảo sát tại các điểm để đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án di dời, sắp xếp, bố trí dân cư. Bên cạnh đó, đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm bố trí quỹ đất, để sắp xếp dân cư và trình Thường trực UBND huyện quyết định.

2.2. Cử tri xã Tà Bhing kiến nghị UBND huyện sớm triển khai giải phóng mặt bằng khu dân cư tập trung cho hơn 40 hộ ảnh hưởng đường dây điện 500KV, khu vực nhà dột và vùng sạt lở tại xã Tà Bhing.

Trả lời:

Về vấn đề này, UBND huyện trả lời theo hai ý cụ thể:

+ Đối với khu vực nhà dột và vùng sạt lở tại xã Tà Bhing thì thực hiện theo Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Đề nghị các địa phương chủ động rà soát cụ thể từng trường hợp, lập danh sách và

phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND huyện trình Sở NN&PTNT thẩm định.

+ đề nghị UBND xã Tà Bhing phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiến hành khảo sát, rà soát địa điểm khu dân cư tập trung và xây dựng phương án sắp xếp, bố trí dân cư tập trung cho 40 hộ bị ảnh hưởng đường dây điện 500KV trình Thường trực UBND huyện quyết định.

2.3. Cử tri xã La Dêê, Đắc Tôi kiến nghị UBND huyện hướng dẫn rõ hơn về quy trình, thủ tục, hồ sơ, kinh phí hỗ trợ ổn định, sắp xếp dân cư theo Điều 2, Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam.

Trả lời:

Ngày 25/5/2018, UBND huyện đã ban hành công văn số 412/UBND-KTN về việc thực hiện hỗ trợ ổn định, sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn các xã: Đắc Pre, Đắc Pring, La Êê và Chợ Chun về quy trình, thủ tục thực hiện Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam. UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai đến cơ sở để người dân biết quy trình và cách thức tổ chức thực hiện.

3. Chi trả dịch vụ môi trường rừng, nước sinh hoạt và một số lĩnh vực khác

3.1. Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ, xã Tà Bhing, Đắc Tôi, La Êê kiến nghị UBND huyện xây dựng 02 kênh mương nội đồng thôn Đồng Râm (Thạnh Mỹ), nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi Đơ Đom (Tà Bhing), xây dựng kênh mương nội đồng thôn Pà Xua, xây dựng đập kênh mương thủy lợi khe Ra Loong (La Êê) và các công trình thủy lợi khác.

Trả lời:

Về vấn đề này, UBND huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát thực tế tại địa phương và xây dựng kế hoạch triển khai khi có nguồn vốn.

3.2. Cử tri xã Chợ Chun, Đắc Tôi kiến nghị UBND huyện sớm có phương án khôi phục ruộng lúa nước bị vùi lấp tại thôn A Xoò và thôn B Lãng (Chợ Chun) bị ảnh hưởng trong quá trình thi công đường Quốc phòng và ruộng lúa nước ảnh hưởng bởi dự án đường La La (Đắc Tôi) vì hiện nay các hộ dân bị ảnh hưởng không có đất sản xuất.

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận và giao Phòng Nông nghiệp và PTNT làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, UBND các xã Chợ Chun, Đắc Tôi đi khảo sát thực tế, lập danh sách các hộ dân có diện tích lúa nước bị ảnh hưởng để báo cáo cụ thể Thường trực UBND huyện chỉ đạo, giải quyết.

3.3. Cử tri xã Đắc Pring kiến nghị UBND huyện sớm triển khai Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020.

Trả lời:

Đối với hạng mục khoán bảo vệ rừng, đến nay UBND huyện đã phê duyệt hồ sơ, phương án khoán Bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn xã Đắc Pring. Đề nghị UBND xã Đắc Pring thực hiện hợp đồng giao khoán cho các cộng đồng dân cư bảo vệ theo quy định.

Đối với hạng mục trồng rừng sản xuất: Đề nghị UBND các xã, thị trấn lập danh sách các hộ có giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu trồng rừng gửi về Phòng NN&PTNT huyện để có cơ sở lập, xây dựng kế hoạch trồng rừng.

3.4. Cử tri xã Chà Vài phản ánh: Năm 2016, thôn Tà Ul đã ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án KFW10 về quản lý, bảo vệ rừng; tuy nhiên, KFW10 mới chi trả tiền năm 2017.

Trả lời:

Về vấn đề này, thôn Tà Ul không ký hợp đồng với BQLDA KfW10 huyện Nam Giang về quản lý, bảo vệ rừng mà là BQLDA huyện quy hoạch sử dụng đất và giao rừng tự nhiên sản xuất cho cộng đồng thôn Tà Ul tham gia dự án để cộng đồng thôn Tà Ul được nhận tài trợ. Kinh phí chỉ bắt đầu chi trả từ Quý III/2017 vì Nhà tài trợ chưa cho phép giải ngân truy lĩnh từ năm 2016 đến tháng 6/2017; hơn nữa, do trong thời gian trên BQL Rừng cộng đồng cũng như Tổ Bảo vệ rừng chưa có kế hoạch hoạt động cụ thể, cũng như không đạt hiệu quả trong việc quản lý bảo vệ rừng. Đồng thời, tiền này cũng rút từ nguồn quỹ của cộng đồng thôn; do đó, nếu chưa chi cho khoảng thời gian trên thì sẽ chi cho các Quý sau này.

3.5. Cử tri Chà Vài kiến nghị: Kinh phí sinh kế của thôn Tà Ul, đơn vị KFW10 không cấp, thôn đã làm chứng từ thanh toán nhiều lần theo yêu cầu Ban Quản lý là 24 triệu đồng, nhưng các thôn La Bơ B còn 34 triệu và thôn Cắn Đôn 34 triệu vì sao không thanh toán?

Trả lời:

Đến nay, Do BQLDA KfW10 Trung ương vẫn chưa ban hành hướng dẫn chi tiết về chứng từ giải ngân số tiền trên, nên BQL DA huyện vẫn chưa thể hỗ trợ cộng đồng thôn triển khai.

3.6. Cử tri thôn Tà Ul, Chà Vài phản ánh tiền Quản lý bảo vệ rừng của thôn đã ghi rút tiền nhưng thực tế không cấp số tiền trên cho các thôn, KFW10 mới chỉ cấp kinh phí quý III/2017, các quý khác không cấp.

Trả lời:

Đến nay, BQLDA KFW 10 huyện đã hỗ trợ cộng đồng thôn Tà Ul tổ chức rút tiền 2 lần và giải ngân cho 3 Quý (Quý III, IV năm 2017 và Quý I/2018) với số tiền:

- Tổng số tiền đã rút (2 lần): 74.239.403 đồng;
- Tổng số tiền đã chi (3 Quý): 46.890.000 đồng;
- Số tiền tồn tại cộng đồng: 27.349.403 đồng;

Việc rút và giải ngân được công khai cụ thể cho toàn thể cộng đồng tại các cuộc họp thôn và có sự tham gia đầy đủ của BQL Rừng cộng đồng thôn.

4. Tài nguyên, môi trường

4.1. Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ kiến nghị Đội Quản lý trật tự xây dựng thường xuyên tổ chức ra quân sắp xếp, quy hoạch việc buôn bán của các tiểu thương, tránh lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông và phản ánh Đội quản lý trật tự xây dựng chưa thực hiện tốt công tác PCCC tại Chợ Thạnh Mỹ.

Trả lời:

Tại khu vực trước Chợ Thạnh Mỹ thường xuyên xảy ra tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường gây ách tắc giao thông. UBND huyện luôn chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng thường xuyên ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh. Tuy nhiên, phần lớn ý thức của các tiểu thương chưa chấp hành tốt luật giao thông, sau khi ra quân xử lý, các tiểu thương lại tiếp tục lấn chiếm. Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đẩy mạnh xử lý nhằm hạn chế tối đa tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường như người dân phản ánh.

Đối với công tác Phòng cháy, chữa cháy: Đội Quản lý trật tự xây dựng đã ban hành đầy đủ các văn bản cần thiết (Phương án PCCC, thành lập đội PCCC), tổ chức tập huấn nghiệp vụ về PCCC, tổ chức sửa chữa các hệ thống điện, đèn chiếu sáng. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh trong chợ về công tác PCCC, đầu tư mua sắm mới các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC,... Tuy nhiên, hiện nay cơ sở hạ tầng chợ Thạnh Mỹ cũ đã xuống cấp nghiêm trọng nên khó khăn trong việc đầu tư trong công tác PCCC. Trong thời gian tới, khi công trình Chợ Thạnh Mỹ mới hoàn thành thì các trang thiết bị PCCC sẽ được trang bị đầy đủ, đảm bảo.

4.2. Cử tri xã Chà Vål kiến nghị: Hiện nay, vấn đề các hộ dân xả rác thải bừa bãi tại nơi công cộng và sông suối gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kiến nghị UBND huyện cần quy hoạch khu xử lý rác thải cho các xã nói chung và khu vực trung xã Chà Vål nói riêng.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Chà Vål phối hợp với đơn vị tư vấn đi thực tế để khảo sát nhiều vị trí trên địa bàn xã, đã chọn được vị trí thích hợp tại Thôn A Bát, đã tổ chức họp dân tại khu bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, qua 02 lần họp dân tại khu vực này thì các hộ dân không thống nhất đặt khu xử lý rác thải tại địa điểm đã chọn vì cho rằng sẽ gây ô nhiễm nguồn nước. Hiện nay, UBND huyện đã giao cho UBND xã Chà Vål tiếp tục vận động 02 hộ gia đình sớm thống nhất và bàn giao mặt bằng để tiến hành lập thủ tục đầu tư xây dựng theo qui định.

4.3. Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ kiến nghị UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, giám định lại chất lượng nước sinh hoạt do nhà máy nước Thạnh Mỹ cung cấp.

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận và giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra trong thời gian đến và báo cáo trả lời cử tri.

5. Lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; BT, GPMB; quy hoạch

5.1. Cử tri xã Cà Dy, Chà Vål đề nghị quy hoạch Nghĩa trang nhân dân tại thôn Pà Căng, xã Cà Dy và nghĩa trang xã Chà Vål.

Trả lời:

Vấn đề này, UBND huyện tiếp thu, giao Phòng Kinh tế Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã liên quan khảo sát, báo cáo đề xuất UBND huyện.

5.2. Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ, Cà Dy, Zuôi, Tà Bhing kiến nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đồng Râm (Thạnh Mỹ), thôn Pà Dương (Thạnh Mỹ) vì đã xuống cấp.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 07/2/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện đầu tư phát triển chương trình 135 năm 2018 và Công văn số 104/DT-CSDT ngày 12/3/2018 của Ban Dân tộc tỉnh về hướng dẫn thực hiện chương trình 135 năm 2018; trong đó, ưu tiên phân bổ vốn thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các công trình đã có phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành và công trình chuyển tiếp thuộc chương trình 135.

Trong năm 2018, nguồn vốn của Chương trình 135 huyện Nam Giang bố trí thanh toán nợ KLHT và công trình chuyển tiếp, không xây dựng công trình mới. Năm 2019, theo Kế hoạch, Chương trình 135 đầu tư cho mỗi xã 1 công trình theo đề nghị của UBND xã. Vì vậy, đề nghị UBND xã nghiên cứu, xem xét các công trình cấp thiết cần đầu tư xây dựng trong năm 2019 trình UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện.

5.3. Hầu hết, cử tri các xã kiến nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã.

Trả lời:

Đầu năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng đi khảo sát thực tế và thống kê khối lượng của các tuyến đường huyện và đường xã trên địa bàn. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng có hạn, nên chỉ duy tu, bảo trì thường xuyên các tuyến đường như: Tuyến Chà Val đi Zuôi, Chà Val đi Đắc Pring, Quốc lộ 14D đi Trung tâm Xã La Êê, Chợ Chun, các tuyến đường xã, các tuyến đường vào Thôn 2, Thôn Pà Păng, đường vào thôn Vinh xã Tà Pơ. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục bố trí nguồn kinh phí để đầu tư bảo trì thường xuyên các tuyến còn lại.

5.4. Cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện kiến nghị sửa chữa, nâng cấp và đầu tư mới các công trình từ ngân sách huyện.

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận những kiến nghị của cử tri UBND các xã, thị trấn. Hiện nay, nguồn thu ngân sách của huyện rất khó khăn, giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, đề xuất các danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên và theo Luật Đầu tư công trung hạn. Đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát, phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong việc lập danh mục các công trình cần ưu tiên xây dựng trước để trình UBND huyện phê duyệt.

5.5. Cử tri xã Cà Dy kiến nghị UBND huyện xây mới hoặc sửa chữa Trường PTDTBT THCS liên xã Cà Dy – Tà Bhing đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Trả lời:

Trong thời gian đến, khi trụ sở UBND huyện chuyển dời về Trung tâm hành chính mới tại Thạnh Mỹ, trụ sở UBND huyện và UBMTTQVN huyện sẽ được cải tạo để giao cho Trường PTDT liên xã Cà Dy – Tà Bhing quản lý.

5.6. Cử tri xã La Êê kiến nghị UBND huyện xây dựng mới hoặc sửa chữa Trường Mẫu giáo thôn Đắc Ngol (La Êê) hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trả lời:

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trong năm 2018, UBND huyện đã triển khai đầu tư 02 phòng học tại Trường Mẫu giáo thôn Đắc Ngol.

5.7. Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ phản ánh: Trong quá trình thi công các công trình trọng điểm trung tâm hành chính huyện, các đơn vị thi công vận hành các phương tiện vận chuyển vật liệu đất, đá, cát,... qua các tuyến đường dân sinh: Thôn Mực, Pà Dương, Thạnh Mỹ 1, 2 làm rơi vãi đất đá, cát dọc tuyến đường, làm hư hại, tạo vũng nước, lầy lội, trơn trượt các tuyến đường gây tai nạn giao thông và bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, các chủ đầu tư, các đơn vị thi công các công trình chưa thật sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền thị trấn Thạnh Mỹ và Ban Nhân các thôn trong việc giải quyết các vướng mắc quá trình thi công các công trình gây bức xúc, đề nghị UBND huyện cần chỉ đạo quyết liệt và giải quyết thoả đáng các vướng mắc của người dân.

Trả lời:

Trong quá trình thi công, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các Chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải khắc phục, giải quyết kiến nghị của người dân khi có yêu cầu và các đơn vị nhà thầu đã thực hiện. Đối với tuyến đường đi qua thôn Mực, hiện nay đang trong thời gian thi công nên không thể tránh khỏi những tác động ảnh hưởng đến việc đi lại.

5.8. Cử tri xã Chà Vål phản ánh hiện trạng Trụ sở Đồn Công an xã Chà Vål hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo phục vụ công tác và sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và không có nước sinh hoạt cho đơn vị. Đề nghị UBND huyện và Công an tỉnh cần sớm xây dựng trụ sở và nước sinh hoạt cho Đồn công an khu vực vùng cao tại Chà Vål.

Trả lời:

Về vấn đề này, Công an huyện đã nhiều lần kiến nghị, báo cáo đề xuất Giám đốc Công an tỉnh quan tâm, tạo nguồn kinh phí xây dựng, sửa chữa Trụ sở Đồn Công an Chà Vål. Tuy nhiên, đến nay Công an tỉnh Quảng Nam vẫn chưa bố trí khi phí, vì vậy chưa đầu tư, sửa chữa Trụ sở.

5.9. Cử tri xã Đắc Pring kiến nghị UBND huyện bổ sung kinh phí san lấp mặt bằng xây dựng Trạm Y tế xã Đắc Pring trong năm 2018.

Trả lời:

Trong dự toán đầu năm 2018, UBND huyện có bố trí kinh phí san lấp mặt bằng để đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã Đắc Pring. Tuy nhiên, dự án chưa thực hiện được, nguyên nhân do UBND tỉnh chưa bố trí nguồn kinh phí đầu tư. Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục làm việc với Sở Tài chính để có nguồn kinh phí đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã Đắc Pring.

6. Lĩnh vực giao thông, công thương

6.1. Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ, Chà Vål kiến nghị xây dựng đường điện, giao thông nông thôn dọc tổ 2, 3 và tổ 5 thôn Dung (Thạnh Mỹ); đường điện từ thôn Thạnh Mỹ 1 đến thôn Pà Dương (Thạnh Mỹ) phục vụ chiếu sáng dân sinh; kéo đường điện thấp sáng đến một số khu dân cư thôn Cầm Đôn (Chà Vål).

Trả lời:

Về vấn đề này, UBND huyện tiếp thu, ghi nhận. Trong thời gian đến, nếu phát sinh nguồn vốn thì UBND huyện triển khai thực hiện.

6.2. *Cử tri xã Chà Vài kiến nghị UBND huyện bàn giao lại khu chợ cũ và nhà kho tại thôn A Bát, Chà Vài cho xã quản lý để bố trí nhà làm việc cho dân quân và công an xã sử dụng vì để lâu xuống cấp gây lãng phí.*

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận và giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.

6.3. *Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ phản ánh: Điện lực Nam Giang cần triển khai thêm phương án thông báo tiền điện phát sinh trong tháng cho khách hàng, nhất là các hộ nghèo, vì một số hộ nghèo không sử dụng điện thoại nên không nhận được tin nhắn báo cước, gây khó khăn trong việc thanh toán tiền điện của người dân*

Trả lời:

Hiện nay, Điện lực Nam Giang đang áp dụng phương án thông báo cước tiền điện lần 1, lần 2 qua tin nhắn điện thoại. Ngoài ra còn áp dụng gửi qua mail, APP chăm sóc khách hàng nên phần đông người dân khu vực thị trấn đều nhận được tin nhắn tiền điện phát sinh. Riêng một số hộ nghèo không sử dụng điện thoại, Điện lực đã tổ chức cho cán bộ, nhân viên gửi thông báo giấy đôn đốc nợ tiền điện đến từng nhà dân.

6.4. *Cử tri xã La Êê, Đắc Tôi kiến nghị Điện lực Nam Giang xây dựng trạm hạ thế tại khu vực tổ 3 thôn Pa Lan; mở rộng đường dây dẫn điện (300m) từ nhà ông A Lăng Nuôn đến nhà ông Bling Hóc (La Êê); đầu tư lắp trạm hạ thế từ đoạn đường Trạm Kiểm lâm đến thôn xóm 10 xã Đắc Tôi phục vụ nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân.*

Trả lời:

Các Trạm biến áp nêu trên thuộc dự án cấp điện các xã vùng cao huyện Nam Giang chưa có điện giai đoạn 2015-2020 do Sở Công thương làm chủ đầu tư. Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ làm việc với Sở Công thương tỉnh Quảng Nam để triển khai sớm dự án phục vụ điện cho nhân dân. Riêng phần hạ thế từ Kiểm lâm đến thôn xóm 10 xã Đắc Tôi, UBND huyện đề nghị Điện lực Nam Giang đưa vào đầu tư xây dựng năm 2020.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ – XÃ HỘI:

1. *Cử tri Thị trấn Thạnh Mỹ kiến nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động – TBXH huyện bố trí nhân công quản lý Nghĩa trang liệt sĩ huyện, phục vụ bảo vệ và vệ sinh khu vực Nghĩa trang liệt sĩ.*

Trả lời:

Về vấn đề này, UBND huyện giao Phòng Lao động-TB&XH đề xuất cụ thể về con người, chế độ làm việc để báo cáo đề xuất Thường trực UBND huyện xem xét quyết định ngày trong tháng 7 năm 2018.

2. *Cử tri xã Cà Dy, Tà Bhing, La Dêê, Đắc Tôi, Đắc Pring phản ánh việc cấp thẻ BHYT cho các hộ dân trên địa bàn xã còn thiếu, chậm và sai sót, kiến nghị cơ quan chức năng cần kiểm tra, rà soát để cấp đầy đủ thẻ BHYT cho người dân.*

Trả lời:

Việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế chậm, thiếu sót đa số do cán bộ cấp xã lập danh sách chưa đúng đối tượng và thiếu sót về thông tin cơ bản. Đề nghị UBND cấp xã khi lập danh sách, rà soát đối tượng cấp thẻ BHYT cần đúng, chính xác để đảm bảo quyền lợi cho người dân, tránh trường hợp phản ảnh như người dân đã nêu.

3. Cán bộ và nhân dân xã Chợ Chun kiến nghị Viettel Quảng Nam sớm xây dựng trạm thu phát sóng Viettel tại Trung tâm hành chính mới phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc cho nhân dân và phục vụ an ninh quốc phòng.

Trả lời:

Hiện tại, Trạm phát sóng xã Chợ Chun đã có (Mã trạm QNM556) để phục vụ phần lớn sóng di động tại trung tâm xã Chợ Chun (cũ). Tuy nhiên, do Trung tâm hành chính xã mới di dời đi nơi khá xa Trạm phát sóng (khoảng 9km) nên tạm thời sóng di động chưa phủ đến được vị trí này. Trong thời gian tới, Viettel Quảng Nam sẽ cố gắng khảo sát, chọn vị trí phù hợp để thi công lắp đặt Trạm phát sóng mới, phủ vào Trung tâm hành chính xã.

4. Cử tri xã Zuôih kiến nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thường xuyên về cơ sở để tổ chức tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình cho vùng đông dân, vùng có mức sinh cao

Trả lời:

Trong năm qua, Trung tâm Dân số KHHGD huyện đã tổ chức tuyên truyền triển khai chiến dịch rộng khắp ở 12 xã, thị trấn. Cán bộ dân số, cộng tác viên dân số thường xuyên tuyên truyền đến thôn, bản, cụm dân cư. Tuy nhiên, kinh phí thực hiện chương trình phân bổ từ Trung ương còn chậm. Vì vậy, nhiều chương trình, kế hoạch chưa triển khai thực hiện được. Trong thời gian đến, UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình đến cơ sở.

5. Cử tri xã Zuôih đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng liên quan cần đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hoá truyền thống, ... vừa thu hút khách du lịch vừa tạo công ăn việc làm các hộ dân phát triển các dịch vụ ẩm thực, thổ cẩm, văn hoá tung tung zà zà, ...

Trả lời:

Ngày 12/12/2017, UBND huyện đã ban hành Đề án phát triển du lịch huyện Nam Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và đã được Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 5, khóa XI. Hiện nay, UBND huyện đang dự thảo Kế hoạch phát triển du lịch huyện Nam Giang để triển khai thực hiện đề án trong thời gian đến. Tuy nhiên, phát triển du lịch còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Vị trí địa lý, giao thông, kết cấu hạ tầng, tài nguyên du lịch, kinh phí, ... của địa phương. Do đó, trong thời gian qua, UBND huyện đã đầu tư một số địa phương trọng điểm nhằm đem lại hiệu quả cao, chưa đủ điều kiện để triển khai dàn trải ở tất cả các địa phương.

6. Cử tri xã Tà Bhing kiến nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cửa hàng mua bán lương thực, thực phẩm trên địa bàn huyện.

Trả lời:

Theo quy định, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm được thực hiện định kỳ trong các dịp như: Tết nguyên đán, Lễ hội xuân hằng năm, tháng hành động vì

ATTP, Tết trung thu, kiểm tra ATTP vào mùa mưa bão, thời gian thi kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh, các đợt Lễ hội (nếu có). Mỗi đợt kiểm tra, UBND huyện thành lập đội kiểm tra liên ngành để thực hiện việc kiểm tra. Thành viên đoàn liên ngành là các cán bộ kiêm nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Hơn nữa, kinh phí hỗ trợ trong việc trang bị các trang thiết bị test, thử nhanh từ trung ương xuống địa phương còn hạn chế, gây khó khăn trong việc tổ chức kiểm tra.

7. Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ phản ánh việc cho nhân dân vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/08/2015 của Chính phủ trong thời gian 5 năm không thu lãi, nhưng thực tế sau khi giải ngân, ngân hàng đã tổ chức thu lãi của người dân.

Trả lời:

Đối với cho vay theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/08/2015 của Chính phủ, thời gian cho vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm, thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay.

Theo quy định: Trong thời gian ân hạn 5 năm **ngân hàng vẫn tính lãi suất nhưng chưa thu**, kể từ năm thứ 6 trở đi, ngân hàng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị nhận ủy thác và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đơn độc hộ vay thực hiện trả lãi vốn vay hàng tháng. Số tiền lãi phải trả hàng tháng tối thiểu bằng số tiền lãi tháng cộng với số lãi được phân bổ trong thời gian ân hạn.

Trường hợp trong thời gian ân hạn 5 năm, hộ vay có nhu cầu trả lãi vốn vay hàng tháng thì ngân hàng sẽ thu lãi hàng tháng theo đề nghị của người vay vốn và áp dụng quy trình thủ tục theo quy định hiện hành, nhằm giảm áp lực tài chính sau này của hộ vay.

8. Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ phản ánh việc vay vốn theo chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên không giải ngân kịp thời, gây ảnh hưởng trong quá trình học tập của các em.

Trả lời:

Nhằm đảm bảo cho học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có tiền để trang trải chi phí trong học tập, PGD NHCSXH huyện luôn chủ động giải ngân kịp thời đến từng đối tượng học sinh sinh viên; nhưng trong quá trình làm hồ sơ thủ tục, học sinh sinh viên làm thiếu giấy tờ nên ngân hàng chưa giải ngân. Nếu học sinh sinh viên bổ sung đầy đủ giấy tờ, hồ sơ ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân ngay. Vì vậy, trong quá trình thiết lập hồ sơ, đề nghị các hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn cụ thể hồ sơ đầy đủ để ngân hàng kịp thời giải ngân.

9. Cử tri xã Zuôih và Chà Vài kiến nghị UBND huyện cần hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân đăng ký thoát nghèo bền vững theo NQ 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh vì hiện nay một số hộ dân muốn đăng ký thoát nghèo nhưng chưa đủ điều kiện đăng ký thoát nghèo theo quy định.

Trả lời:

Về vấn đề này, đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, PGD NHCSXH huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan

triển khai công tác tuyên truyền đến các hộ gia đình về Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND để các hộ gia đình nắm, thực hiện.

10. Cử tri xã Đắc Tỏi, La Ê kiến nghị UBND huyện tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn vay đối với các hộ dân đã đăng ký thoát nghèo bền vững theo Nghị Quyết 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Trả lời:

Thực hiện theo Nghị Quyết 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, PGD NHCSXH huyện sẽ ưu tiên nguồn vốn để giải ngân chương trình này. Vì vậy, nếu hộ vay có nhu cầu vay vốn thì cần xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi gửi PGD Ngân hàng Chính sách xã hội để vay theo quy định.

11. Cử tri xã Cà Dy, Zuôih, Đắc Pring, La Ê kiến nghị UBND huyện cần tổ chức rà soát, giải quyết các chế độ chính sách người có công cho những người đã mất, thất lạc Huân, Huy chương; các chế độ chính sách cho con em thuộc hộ gia đình người có công với cách mạng, học sinh sinh viên.

Trả lời:

- Đối với trường hợp các đối tượng được nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương nhưng bị thất lạc, đề nghị các đối tượng liên hệ Phòng Nội vụ huyện Nam Giang để được hướng dẫn quy trình và thủ tục đề nghị cấp lại Huân, Huy chương cụ thể theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đối với chế độ trợ cấp ưu đãi cho con em người có công (chế độ ưu đãi học sinh, sinh viên): UBND huyện đề nghị, UBND các xã, thị trấn lập danh sách gửi Phòng LĐ-TBXH huyện thẩm định và chuyển hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết đúng theo quy định.

12. Cử tri xã Đắc Pre kiến nghị UBND huyện xem xét giải quyết chế độ nhà ở người có công với cách mạng đối với ông Hiên Nhiêu và bà Hiên Thị Nhi thôn 56B, xã Đắc Pre trong giai đoạn 2013 – 2017 vì hiện nay gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà theo quy định tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ; đồng thời đề nghị bổ sung hộ ông, bà vào danh sách đối tượng được hưởng chế độ giai đoạn 2013 – 2017.

Trả lời:

- Đối với trường hợp bà Hiên Thị Nhi là đối tượng bệnh binh, hiện ở tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam là đối tượng người có công được hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 63/2017/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. Hiện nay, UBND tỉnh đã chuyển kinh phí về huyện, trong thời gian đến UBND huyện sẽ chuyển nguồn kinh phí trên cho UBND xã Đắc Pre chi trả theo quy định.

- Đối với trường hợp ông Hiên Nhiêu: Căn cứ vào danh sách đề nghị bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở người có công của UBND xã Đắc Pre năm 2014, thì UBND xã Đắc Pre không đề nghị hộ ông Hiên Nhiêu trong danh sách. Trong khi đó, ông Hiên Nhiêu đã từ trần năm 2006 không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở. Đề nghị UBND xã Đắc Pre kiểm tra và trả lời ý kiến của tri.

- Việc đề nghị bổ sung hộ ông, bà vào danh sách đối tượng được hưởng chế độ giai đoạn 2013 – 2017: Căn cứ vào các văn bản cấp trên, đến thời điểm hiện nay chưa có chủ trương cho phép bổ sung đối tượng người có công được hỗ trợ nhà ở.

13. *Cử tri xã Chợ Chun phản ánh: Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi không chi trả chế độ chính sách cho học sinh được hưởng trong năm học sau khi học sinh đã tốt nghiệp ra trường.*

Trả lời:

Nội dung phản ánh của cử tri xã Chợ Chun không nêu rõ cụ thể về họ và tên học sinh, địa chỉ thôn, xã... học lớp và năm học nào. Đề nghị những phụ huynh hoặc học sinh nằm trong danh sách được hưởng chế độ cung cấp những thông tin cần thiết về Nhà trường để xác minh, kiểm tra.

Hiện nay, các chế độ chính sách của học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đã được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chi trả qua Bưu điện huyện Nam Giang đúng, đủ và kịp thời theo năm học.

14. *Cử tri xã Chợ Chun phản ánh: Trường PTDTBT Tiểu học liên xã La Êê-Chợ Chun không giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho học sinh nghèo gồm: A Lăng Định, Coor Gia Huệ và Bơ Nướch Tuệ.*

Trả lời:

- Em A Lăng Định không được hưởng lợi là do chủ hộ Ông A Lăng Dốt (Phó Trưởng Công an xã Chợ Chun) đã thoát nghèo năm 2017 nên em A Lăng Định không phải là con diện chủ hộ nghèo theo quy định của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

- Em Bờ Nướch Tuệ, con chủ hộ là Ông Bờ Nướch Ziêng: Đã được hưởng lợi từ năm 2016 đến năm 2018. Việc phản ánh của cử tri là không đúng sự thật. Nhà trường đã kiểm tra danh sách Học kỳ I và Học kỳ II năm học 2017-2018 đã có tên em Bờ Nướch Tuệ. Do phụ huynh học sinh đi nhận tiền trợ cấp nhưng không biết nhận vào năm nào nên có ý kiến không đúng. Như vậy, Ông Bờ Nướch Ziêng đã nhận đủ tiền trợ cấp cho em Bờ Nướch Tuệ theo quy định.

- Em Coor Gia Huệ (con ngoài giá thú) không thuộc đối tượng hưởng lợi theo Nghị định 85/2015/NĐ-CP (sống với bà ngoại nhưng cha, mẹ ruột còn sống, em không nằm trong hộ khẩu của cha hoặc mẹ, cha, mẹ không thuộc diện hộ nghèo).

15. *Cử tri xã La Êê kiến nghị cần bổ sung thêm 2 nhân viên cấp dưỡng và kinh phí chi trả cho Trường PTDTBT THCS liên xã La Êê - Chợ Chun; 01 nhân viên cấp dưỡng điểm trường B Lăng có 28 em học sinh (theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ cứ 30 em học sinh có 01 nhân viên cấp dưỡng)*

Trả lời:

Về vấn đề này, UBND huyện sẽ tiếp thu, và giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện các nội dung làm việc với Sở Tài Chính tỉnh Quảng Nam trong việc phân bổ kinh phí hợp đồng nhân viên cấp dưỡng theo quy định.

Đối với trường hợp điểm trường B Lăng ở xã Chợ Chun có 28 em học sinh và nhà trường đã bố trí 01 nhân viên cấp dưỡng A Rất Tuấn (hợp đồng theo Nghị định 68) đảm bảo cho việc tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú. Vì vậy, nội dung phản ánh của cử tri xã La Êê chưa đúng với thực tế.

16. Cử tri xã Chợ Chun kiến nghị UBND huyện sớm giải quyết chế độ ưu đãi cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

Trả lời:

Ý kiến của cử tri xã Chợ Chun kiến nghị sớm giải quyết chế độ ưu đãi cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP là không đúng. Vì Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ chỉ giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng bảo trợ xã hội, không giải quyết chế độ học sinh, sinh viên.

III. NỘI CHÍNH, ĐỐI NGOẠI

1. Cử tri xã Cà Dy đề nghị phân định rõ ranh giới hành chính giữa 2 thôn Pà Lanh và Pà Păng:

Trả lời:

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Nam Giang không có trường hợp tranh chấp địa giới hành chính mà chỉ là việc tranh chấp chủ yếu là do 02 nguyên nhân chủ yếu sau:

- Người dân xã này sang xâm canh, canh tác trên đất của xã kia;
- Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung giao đất rừng để quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 99/NĐ-CP trên cơ sở rừng được xác định theo Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam. Khi giao quản lý bảo vệ rừng không trùng khớp với ranh giới theo Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) dẫn đến tranh chấp.

Hơn nữa, năm 2013 Bộ Nội vụ đã triển khai thực hiện làm lại bản đồ địa giới hành chính huyện Nam Giang (có các xã, thị trấn ký xác nhận ranh giới của xã, thị trấn) do Nhà xuất bản bản đồ Việt Nam thực hiện; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bản đồ mới. Sau khi có bản đồ mới, UBND huyện tổ chức cắm mốc địa giới hành chính cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhằm tránh sự chồng chéo, tranh chấp như hiện nay.

Do vậy, đề nghị Chủ tịch UBND xã Cà Dy nói riêng và các xã nói chung có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về địa giới hành chính, không để xảy ra mâu thuẫn tranh chấp ranh giới giữa các thôn trên địa bàn.

2. Cử tri xã Đắc Tới kiến nghị UBND huyện tham mưu trình UBND tỉnh bố trí một phần ngân sách địa phương để đảm bảo cho các hoạt động của phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trả lời:

Trong những năm qua, hằng năm, khi UBND huyện tổng hợp dự toán bảo vệ với tỉnh, UBND huyện đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh hằng năm bố trí hỗ trợ thêm kinh phí cho UBND huyện để thực hiện hỗ trợ các hoạt động của phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tuy nhiên, UBND tỉnh không hỗ trợ kinh phí. Vì vậy UBND huyện không có nguồn để hỗ trợ cho các xã hoạt động.

3. *Cử tri xã Đắc Pring kiến nghị UBND huyện cần hỗ trợ kinh phí cho UBND xã trong hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng, khoán sản trên địa bàn xã Đắc Pring.*

Trả lời:

Hằng năm, ngân sách tỉnh chi hỗ trợ kinh phí cho Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các Hạt kiểm lâm trong huyện thực hiện kiểm tra, truy quét việc quản lý, bảo vệ rừng, khai thác lâm khoáng sản trên địa bàn huyện theo kế hoạch của các ngành trình UBND huyện phê duyệt và thành lập đoàn để thực hiện; trong hoạt động tuần tra, công tác bảo vệ rừng, khoáng sản có lực lượng Công an, Xã đội của các xã tham gia thực hiện truy quét. Trường hợp, tình hình địa phương phức tạp và là điểm nóng, các xã đã xây dựng kế hoạch truy quét, tuần tra, công tác bảo vệ rừng, khoáng sản thì đề nghị UBND cấp xã trích ngân sách địa phương hỗ trợ cho hoạt động này theo phân cấp quản lý.

4. *Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ kiến nghị việc tụ tập của nhiều thanh niên sau núi thôn Pà Dấu 1 có nhiều nghi vấn, kiến nghị các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự của nhân dân trong khu vực.*

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tổ chức kiểm tra, tuần tra. Qua công tác kiểm tra, lực lượng công an chưa phát hiện vấn đề phức tạp về ANTT nổi lên. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian đến, đề nghị Công an huyện tiếp tục phân công lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, tuần tra trị an, thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa trên địa bàn thị trấn nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung.

5. *Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ phản ánh hiện nay tại thôn Hoa và Đồng Râm có nhiều xe công nông đang hoạt động để khai thác gỗ trái phép gây thất thoát tài nguyên và phá đường dân sinh; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm đất sản xuất tại thôn Đồng Râm, thôn Mực vẫn còn diễn ra.*

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Nam Giang kiểm tra, xác minh. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, có xe công nông hoạt động tại thôn Hoa và thôn Đồng Râm nhưng không vận chuyển gỗ trái phép mà chỉ vận chuyển dứa (thơm) của các hộ ở hai thôn này, có nương rẫy canh tác dứa. Riêng việc chặt phá rừng để lấy đất sản xuất tại thôn Đồng Râm và thôn Mực tuy vẫn còn xảy ra, nhưng những hộ gia đình này phát lại rẫy cũ để sản xuất. Đến nay, đối với địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, việc kiểm tra và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp làm nương rẫy của các hộ từ nơi khác đến khai hoang để lấy đất sản xuất đã được cơ quan chức năng kiểm soát.

6. *Cử tri Thạnh Mỹ, Chà Vål bức xúc phản ánh: Hiện nay việc khai thác gỗ rừng tự nhiên không còn bí mật mà ngang nhiên, công khai vận chuyển, mua, bán tự do trong khi đó lực lượng kiểm lâm cố tình làm ngơ không xử lý gây bức trong nhân dân khu thị trấn nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung. Tuy nhiên, trong thời gian qua khi các hộ dân khai thác gỗ làm nhà tại chỗ thì lực lượng kiểm lâm bắt giữ, còn bọn lâm tặc tại nơi khác đến khai thác mua, bán kiểm lâm sản trái phép thì lực lượng kiểm lâm làm ngơ, bỏ qua và có những hành vi bảo kê cho lực lượng này,...*

Trả lời:

Đây là phản ánh không trung thực của một bộ phận người dân khi không được cho phép tự ý vào rừng để khai thác gỗ làm nhà theo nguyện vọng của họ. UBND huyện thường xuyên Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phải luôn đôn đốc nhắc nhở công chức, viên chức kiểm lâm, đặc biệt Kiểm lâm địa bàn tuyên truyền cho người dân hiểu và nhận thức tốt trong công tác toàn dân tham gia bảo vệ rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời thường xuyên quán triệt công chức, viên chức kiểm lâm thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn đạo đức công chức, viên chức kiểm lâm.

7. Cử tri xã Cà Dy kiến nghị HĐND, UBND huyện hoặc xã cần ban hành quy định xử phạt hành chính đối với việc chăn nuôi gia súc thả rông, không có chuồng trại gây mất vệ sinh môi trường, mất an toàn giao thông, phá hoại hoa màu, mùa màng của người dân, ...

Trả lời:

Về vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện Đề án “Phát triển chăn nuôi có kế hoạch, chuồng trại, chăn dắt để bảo vệ sản xuất, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030” và trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết trong kỳ họp cuối năm 2018.

8. Cử tri xã Chà Vål phản ánh, hiện có một trường hợp cán bộ xã đã công tác lâu năm từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đến sau năm 1975 đối với Ông A Lãng Gir là cán bộ chủ chốt của xã Chà Vål công tác liên tục suốt 40 năm đến nay không được hưởng chế độ chính sách gì của Đảng, Nhà nước.

Trả lời:

Hiện nay, Phòng Nội vụ chưa nhận được hồ sơ giải quyết chế độ của ông A Lãng Gir gửi đến nên chưa rõ ông đề nghị giải quyết chế độ theo quy định nào. UBND huyện đề nghị ông A Lãng Gir cung cấp hồ sơ có liên quan đến quá trình công tác của ông về Phòng Nội vụ huyện để kiểm tra, xem xét giải quyết.

9. Cử tri xã Chà Vål kiến nghị UBND huyện và Nội vụ cần sớm bố trí kế toán xã Chà Vål hiện nay còn thiếu.

Trả lời:

Công chức cấp xã được tuyển dụng thông qua hai hình thức là thi tuyển và xét tuyển. Hiện nay, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND huyện Nam Giang tuyển dụng công chức xã năm 2018. Theo Kế hoạch, UBND huyện có tuyển 01 chỉ tiêu Tài chính - Kế toán tại xã Chà Vål. Dự kiến tháng 7/2018 sẽ tổ chức xét tuyển (thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp). Nếu có thí sinh trúng tuyển UBND huyện sẽ bố trí về xã Chà Vål.

* Để thực hiện đảm bảo Luật định, UBND huyện đề nghị: Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Ban Quản lý dự án Thủy điện Đắc Mí, BQL dự án thủy điện Sông Bung 2, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207, Trung tâm Y Tế, Đài Truyền thanh – Truyền hình trả lời trực tiếp tại kỳ họp các kiến nghị sau:

1. Cử tri xã Zuôih, Đắc Pring phản ánh hiện nay trên địa bàn giáp ranh giữa 02 xã Tà Pơ - Zuôih, xã Chà Vål, xã Lãng (Tây Giang) và địa bàn xã Đắc Pring vẫn còn tình trạng khai thác gỗ trái phép, kiến nghị các ngành chức năng thường

xuyên chốt chặn, tổ chức truy quét, phá dỡ các lán trại dọc các lòng hồ, đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi rừng.

2. Cử tri xã Tà Bhing phản ánh: Ban Quản lý hành lang tuyến đường điện Đắc Mi tự ý chặt phá cây trồng ngoài hành lang tuyến của người dân khi chưa có sự thống nhất, đền bù, gây thiệt hại về kinh tế của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

3. Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ đề nghị BQL Dự án thủy điện Đắc Mi cần xây dựng thêm cột loa phát thanh báo lũ tại thôn Pà Dương, hiện nay loa phát thanh báo lũ tại thôn Thạnh Mỹ 1 đã hỏng, không hoạt động, gây nguy hiểm cho người dân vùng ven sông khi có lũ xảy ra.

4. Cử tri phản ánh hoa màu bị ảnh hưởng tại lòng hồ thủy điện Sông Bung 2 của hộ ông A Viêt Minh, thôn Blăng, xã Chợ Chun đến nay chưa giải quyết dứt điểm. Đề nghị đơn vị kiểm tra, giải quyết.

5. Cử tri xã La Êê phản ánh từ khi Đoàn kinh tế Quốc phòng 207 đóng quân trên thôn Pà Lan đã hơn 7-8 năm nay vẫn không đền bù hoa màu, vật kiến trúc các hộ dân bị thu hồi để làm doanh trại cho Đoàn. Đề nghị UBND huyện sớm làm việc với Đoàn để đền bù dứt điểm cho các hộ dân.

6. Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ phản ánh cán bộ Trung tâm Y tế huyện gây khó khăn, phiền hà cho người dân trong việc cấp giấy chuyển viện, giải quyết BHYT, vận chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên.

7. Cử tri xã La Êê kiến nghị Trung tâm Y tế huyện Nam Giang cần bổ sung 01 bác sỹ công tác tại Trạm Y tế Quân dân y, bổ sung một số cơ sở thuốc cấp cứu, dịch truyền để kịp thời sơ cứu, chữa trị bệnh cho người dân.

8. Cử tri thị trấn Thạnh Mỹ kiến nghị UBND huyện xây dựng cột loa phóng thanh tại tổ 2 và tổ 5 thôn Dung để phục vụ người dân trong việc cập nhật tin tức, thời sự.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 5 theo yêu cầu của Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 38/BC-HĐND ngày 24/5/2018, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, UBMTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND;
- Đại biểu HĐND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP;
- Chuyên viên TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



A Viêt Sơn